

บทที่ 3

ระเบียบวิธีการศึกษา

การศึกษา เรื่อง ทักษะคิดของพระภิกษุสงฆ์ในอำเภอเมืองเชียงใหม่ต่อการประกันชีวิต มีระเบียบวิธีการศึกษาดังต่อไปนี้

ขอบเขตของการศึกษา

การศึกษานี้ ผู้ศึกษามุ่งเน้นการศึกษาถึงทักษะคิดของพระภิกษุสงฆ์ในอำเภอเมืองเชียงใหม่ต่อการประกันชีวิต โดยกำหนดกลุ่มประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการสำรวจดังนี้

ขอบเขตเนื้อหา

เนื้อหาในการศึกษานี้ จะทำการศึกษาถึงทักษะคิดของพระภิกษุสงฆ์ในอำเภอเมืองเชียงใหม่ต่อการประกันชีวิต ประกอบด้วย ด้านความรู้ความเข้าใจ (Cognitive Component) ด้านความรู้สึก (Affective component) ด้านพฤติกรรม (Behavior Component) ในการทำประกันชีวิต

ขอบเขตประชากร

ประชากรในการศึกษานี้ คือ พระภิกษุสงฆ์ที่อยู่ในอำเภอเมืองเชียงใหม่ ซึ่งมีจำนวน 6,540 รูป (ข้อมูลวัดในจังหวัดเชียงใหม่ : ระบบออนไลน์)

ขนาดตัวอย่างและวิธีการคัดเลือก

การศึกษานี้ผู้ศึกษา ได้กำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้การคำนวณจากสูตรยกมาเน่

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$

โดยที่ n = ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง

N = ขนาดของกลุ่มประชากร

e = ค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้

ซึ่งยอมให้เกิดความคลาดเคลื่อนได้ร้อยละ 5 ที่ระดับค่าความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซนต์

$$\begin{aligned} \text{แทนค่าในสูตร} \quad n &= \frac{6,540}{1 + 6,540 (0.05)^2} \\ &= 376 \end{aligned}$$

ได้กลุ่มตัวอย่างพระภิกษุสงฆ์ จำนวน 376 คน และใช้วิธีการคัดเลือกตามสะดวกในวัดจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 120 แห่ง

วิธีการศึกษา

ข้อมูลและแหล่งปฐมภูมิ

- 1) ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากพระภิกษุสงฆ์ ที่อยู่ วัดในอำเภอเมือง เชียงใหม่ จำนวน 376 รูป โดยใช้แบบสอบถาม
- 2) ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) โดยค้นคว้าข้อมูลจากหนังสือ วารสาร สิ่งพิมพ์ เอกสารฐานข้อมูลและเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา

เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ คือ แบบสอบถาม โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ

ส่วนที่ 1 คำถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของพระภิกษุผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ จำนวนพรรษา สมณศักดิ์ในปัจจุบัน จำนวนพรรษาที่ดำรงตำแหน่งสมณศักดิ์ในปัจจุบัน อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด ปัจจัยได้รับต่อเดือน บิณฑบาต สถานภาพการสมรส สถานภาพการสมรสในปัจจุบัน เป็นต้น

ส่วนที่ 2 คำถามเกี่ยวกับทัศนคติต่อการประกันชีวิต ได้แก่ ความรู้ความเข้าใจ (Cognitive Component) ต่อการประกันชีวิต ความรู้สึก (Affective component) ต่อการประกันชีวิต และพฤติกรรม (Behavior Component) ต่อการประกันชีวิต

ส่วนที่ 3 ปัญหาและข้อเสนอแนะ

การวิเคราะห์ข้อมูล

ข้อมูลที่รวบรวมได้จากแบบสอบถามจะนำมาวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ประกอบด้วย ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) และค่าเฉลี่ย (Mean)

ข้อมูลเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจต่อการประกันชีวิตได้ใช้เกณฑ์การวัดกำหนดระดับความรู้บนพื้นฐานการประเมินความรู้โดยใช้ตัวเลขแสดงระดับคุณภาพ มีเกณฑ์ในการแบ่งคะแนนเป็น 5 ระดับ (ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ, 2539) ดังนี้ คือ

ระดับคะแนน	ความหมาย
(จากผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดคิดเป็น 100 %)	
80.01 – 100.00	มีความเข้าใจมากที่สุด
60.01 – 80.00	มีความเข้าใจมาก
40.01 – 60.00	มีความเข้าใจปานกลาง
20.01 – 40.01	มีความเข้าใจน้อย
0.01 – 20.01	มีความเข้าใจน้อยที่สุด

ในการศึกษาครั้งนี้กำหนดให้คะแนนที่ตอบถูก เป็น 1 คะแนน ตอบผิด เป็น 0 คะแนน ได้ระดับความรู้ความเข้าใจ ดังนี้

ระดับความรู้ความเข้าใจมากที่สุด	ได้คะแนนระหว่าง	12 – 14
ระดับความรู้ความเข้าใจมาก	ได้คะแนนระหว่าง	9 – 11
ระดับความรู้ความเข้าใจปานกลาง	ได้คะแนนระหว่าง	6 – 8
ระดับความรู้ความเข้าใจน้อย	ได้คะแนนระหว่าง	3 – 5
ระดับความรู้ความเข้าใจน้อยที่สุด	ได้คะแนนระหว่าง	0 – 2

สำหรับการวัดระดับความรู้สึกของพระภิกษุสงฆ์ผู้ตอบแบบสอบถามต่อการประกันชีวิต ใช้เกณฑ์มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) โดยแบ่งความรู้สึกเห็นด้วยออกเป็น 5 ระดับ ได้แก่ เห็นด้วยมากที่สุด เห็นด้วยมาก เห็นด้วยปานกลาง เห็นด้วยน้อย และเห็นด้วยน้อยที่สุด โดยแต่ละระดับกำหนดเกณฑ์ให้คะแนน ดังนี้ (ชูศรี วงศ์รัตน์, 2544)

5 คะแนน มีระดับความรู้สึก	เห็นด้วยมากที่สุด
4 คะแนน มีระดับความรู้สึก	เห็นด้วยมาก
3 คะแนน มีระดับความรู้สึก	เห็นด้วยปานกลาง
2 คะแนน มีระดับความรู้สึก	เห็นด้วยน้อย
1 คะแนน มีระดับความรู้สึก	เห็นด้วยน้อยที่สุด

การกำหนดช่วงของค่าเฉลี่ยเพื่อทำการวิเคราะห์ผลแบ่งเป็น 5 ระดับ จากช่วงค่าเฉลี่ย ดังนี้ (ชูศรี วงศ์รัตน์, 2544)

ค่าเฉลี่ย	4.50 – 5.00	มีระดับความรู้สึกอยู่ในระดับ	เห็นด้วยมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย	3.50 – 4.49	มีระดับความรู้สึกอยู่ในระดับ	เห็นด้วยมาก
ค่าเฉลี่ย	2.50 – 3.49	มีระดับความรู้สึกอยู่ในระดับ	เห็นด้วยปานกลาง
ค่าเฉลี่ย	1.50 – 2.49	มีระดับความรู้สึกอยู่ในระดับ	เห็นด้วยน้อย
ค่าเฉลี่ย	1.00 – 1.49	มีระดับความรู้สึกอยู่ในระดับ	เห็นด้วยน้อยที่สุด

สถานที่ในการดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูล

ในการศึกษารั้้งนี้ ใช้สถานที่ในการดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูล ดังนี้

1. คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2. การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม จะดำเนินการที่วัดในอำเภอเมือง

เชียงใหม่

ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษา

การศึกษารั้้งนี้ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม – กันยายน 2554 ระยะเวลาเก็บรวบรวมข้อมูลเดือนกรกฎาคม 2554



ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Copyright© by Chiang Mai University
All rights reserved